
เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๖/๒๔๘๒ 

 

บนัทึก 

เรื่อง  กระทรวงการคลงัขอทราบความเห็นว่าระหว่างรบัเบี้ ยหวดั 

 กองหนุนจะนบัเป็นเวลาราชการต่อจากประจ าการหรือไม่ 
   

 

๑. กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหนังสือที่ 
ฎ.๔๒๙๑/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๘๑  ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาท าความเห็น
เร่ืองกระทรวงการคลังขอทราบความเห็นว่าเวลาระหว่างรับเบี้ ยหวัดกองหนุนจะนับเป็นเวลา
ราชการต่อจากประจ าการหรือไม่ 

๒. คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) พร้อมด้วย
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (นายพันเอก พระขจรเนติยุทธ) และ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (พระ
ชาญบรรณกจิ) ได้ประชุมปรึกษาปัญหาที่กล่าวนั้นแล้ว ในที่สดุผู้แทนกระทรวงกลาโหมแถลงต่อที่
ประชุมว่า เร่ืองนี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจะชี้ แจงอะไรยังไม่ได้ 
ใคร่จะขอรับปัญหานี้ ไปพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีก่อน คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้รายงานไป
ให้กรมเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีทราบ โดยหนังสอืที่ ๑๙๐๗/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑ ธนัวาคม ๒๔๘๑ 

๓. กาลล่วงเลยมาจนบัดนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้รับทราบประการใด  
จึงสอบถามไปทางกระทรวงกลาโหม (นายส าราญ กานต์ประภา) ได้รับตอบว่า กระทรวงกลาโหม
ไม่ติดใจจะให้พิจารณาปัญหาเรื่องนั้นต่อไปแล้ว 

 

 

(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค 

เลขาธกิาร 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตุลาคม ๒๔๘๒ 
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เรอง กระทรวงการคลงขอทราบความเหนวาระหวางรบเบยหวด

ซี|                     :              ๑         “ay
กองหนุนจะนบ เป็นเวลาราชการต่อจากประจํา การหรือไม่

๑. กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหนังสือที่
ฎฏ-๕๒๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทําความเห็น
เรื่องกระทรวงการคลังขอทราบความเห็นว่าเวลาระหว่างรับเบี้ยหวัดกองหนุนจะนับเป็นเวลา
ราชการต่อจากประจําการหรือไม่

๒. คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุก
             รรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) พร้อมด้วย
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (นายพันเอก พระขจรเนติยุทธ) และ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (พระ
ชาญบรรณกิจ) ได้ประชุมปรึกษาปัญหาที่กล่าวนั้นแล้ว ในที่สุดผู้แทนกระทรวงกลาโหมแถลงต่อที่
ประชุมว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจะชี้แจงอะไรยังไม่ได้
ใคร่จะขอรับปัญหานี้ไปพิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรีก่อน คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้รายงานไป
ให้กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ โดยหนังสือที่ ๑๕๐๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ธั้นวาคม ๒๕๕๑

๓. กาลล่วงเลยมาจนบัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้
             รับทราบประการใด
จึงสอบถามไปทางกระทรวงกลาโหม (นายสําราญ กานต์ประภา) ได้รับตอบว่า กระทรวงกลาโหม

ไม่ติดใจจะให้พิจารณาปัญหาเรื่องนั้นต่อไปแล้ว

(asta) เดือน บุนนาค

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม dela
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